



การขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพและสภาพการทำงานที่ยากลำบากทำให้ผู้อพยพที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคติดต่อสูง ด้วยตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน หรือไอโอเอ็ม (IOM - International Organization for Migration) ได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขประจำประเทศไทยในการจัดตั้งโครงการเพื่อดูแลแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพในกลุ่มผู้อพยพตั้งแต่ปี ค.ศ. 1999 เป็นต้นมา ไอโอเอ็มได้ให้การสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขในการผลักดันนโยบายเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มผู้อพยพ (Migrant Inclusive Policies) ซึ่งให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายถิ่นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดี รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพทั้งในกลุ่มคนไทย และกลุ่มผู้อพยพ ทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่างไอโอเอ็มและกระทรวงสาธารณสุข ได้ถูกยกระดับขึ้น โดยในปี ค.ศ. 2015 ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือฉบับใหม่ (MOU) เพื่อให้กลุ่มผู้อพยพและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้มากขึ้น

ในประเทศไทย ไอโอเอ็มได้ดำเนินการและให้การสนับสนุนส่งเสริมโครงการเพื่อการป้องกันและรักษาสุขภาพแบบบูรณาการ ซึ่งเอื้อประโยชน์ และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพแก่กลุ่มผู้อพยพ และประชากรที่อยู่ไม่เป็นหลักแหล่ง การนำวิธีการแบบบูรณาการ (Comprehensive approach) มาใช้ในการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขนั้น ช่วยลดผลกระทบและป้องกันกลุ่มผู้อพยพและคนในชุมชนจากปัญหาโรคติดต่อ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มศักยภาพของงานบริการทางสังคมและงานบริการทางด้านสุขภาพด้วย ไอโอเอ็มมีความเชี่ยวชาญในการบริการตรวจคัดกรองสุขภาพและตรวจวินิจฉัยฉับไวโรค อีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญในโครงการกำจัดมาลาเรีย โครงการรณรงค์และให้การศึกษาเกี่ยวกับการจัดการน้ำดื่ม การกำจัดสิ่งปฏิกูล และการดูแลความสะอาดและสุขภาวะอนามัยที่ดีในชุมชน (WASH – water, sanitation and hygiene activities)

ไอโอเอ็มให้บริการตรวจสุขภาพแก่กลุ่มผู้อพยพและผู้ย้ายถิ่นมาเป็นเวลายาวนาน โดยให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพ ตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ให้วัคซีนป้องกันโรค และให้การรักษา อีกทั้งยังให้ความช่วยเหลือทางด้านสุขภาพจิตและสังคม (Psychosocial) เพื่อให้กลุ่มผู้อพยพมีสุขภาพที่ดีลดการพำนักในประเทศไทยรวมทั้งเมื่อเดินทางไปยังต่างประเทศ



จังหวัดที่ไอโอเอ็มดำเนินโครงการด้านสุขภาพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
<p><b>Dmitry Shapovalov</b>          ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์          โทร: +66 2 343 9367          อีเมล: dshapovalov@iom.int</p>



### การตรวจสุขภาพและการช่วยเหลือเรื่องการเดินทาง (Health Assessments and Travel Assistance)

ไอโอเอ็มมีหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพ ให้บริการครอบคลุมทั้งการตรวจร่างกายและการตรวจประเมินสุขภาพจิต สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางจากประเทศไทยไปยังต่างประเทศ โดยให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพสำหรับกลุ่มผู้อพยพที่เดินทางเพื่อตั้งถิ่นฐานใหม่ รวมทั้งกลุ่มแรงงานและบุคคลทั่วไปที่ต้องการตรวจสุขภาพเพื่อประกอบการยื่นขอวีซ่าของประเทศออสเตรเลีย แคนาดา มาเลเซีย นิวซีแลนด์ และสหราชอาณาจักร

การตรวจประเมินสุขภาพของไอโอเอ็มดำเนินงานโดยทีมสหสาขาวิชาชีพทางการแพทย์มากกว่า 50 คน มีห้องปฏิบัติการ 3 แห่ง ตั้งอยู่ที่แม่ฮ่องสอน แม่สอด และกรุงเทพมหานคร ศูนย์ตรวจสุขภาพของไอโอเอ็มสามารถทำการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการขั้นสูงและสามารถรองรับสิ่งส่งตรวจจากทั่วประเทศ นอกจากนี้ไอโอเอ็มยังให้การดูแลรักษาและตรวจติดตามอาการสำหรับกลุ่มผู้ป่วยวัณโรค ผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเรื้อรังทั้งทางกายและทางจิตอื่นๆ โดยตั้งแต่ปี ค.ศ. 2011 เป็นต้นมา มีผู้อพยพจำนวนมากกว่า 117,000 คน ได้รับการตรวจประเมินสุขภาพจากไอโอเอ็มและอีก 10,611 คน ในปี ค.ศ. 2017

### การส่งเสริมสุขภาพและสุขภาพศึกษา (Health Promotion and Education)



ไอโอเอ็มได้จัดทำโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีในกลุ่มผู้อพยพและชุมชนที่พำนักอาศัย โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการดูแลรักษา รวมไปถึงการจัดกิจกรรมรณรงค์และให้สุขภาพศึกษาเกี่ยวกับการจัดการน้ำดื่ม การกำจัดสิ่งปฏิกูล และการดูแลความสะอาดและสุขภาวะอนามัยที่ดี (WASH – water, sanitation and hygiene activities) เพื่อปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ในชุมชนให้ดีขึ้น

ด้วยประสบการณ์ในการจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพรวมทั้งโครงการดูแลสุขภาพให้แก่ผู้อพยพมานานกว่า ทศวรรษ ทำให้ไอโอเอ็มมีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาสุขภาพในกลุ่มผู้อพยพ โดยเฉพาะปัญหาโรคมาลาเรีย และวัณโรค จนถึงตอนนี้ ไอโอเอ็มได้ให้บริการตรวจคัดกรองวัณโรคในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและชุมชนที่อยู่ห่างไกลจากบริการทางด้านสาธารณสุข เป็นจำนวนมากกว่า 120,000 คน และในจำนวนนี้ มีผู้เข้าข่ายสงสัยการติดเชื้อวัณโรค ที่ต้องได้รับการตรวจยืนยันเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการ จำนวนมากกว่า 15,000 คน

นอกจากนี้ ไอโอเอ็มายังมีพันธกิจในการกำจัดและลดอุบัติการณ์การเกิดโรคมาลาเรียในประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดน โดยมีการริเริ่มกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครต่างๆ เกี่ยวกับการตรวจหาและติดตามอาการของผู้ป่วยมาลาเรีย การรณรงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรค และการแจกจ่ายมุ้งจำนวนมากกว่า 100,000 หลัง ให้กับประชากรกลุ่มเสี่ยง



### การให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพแก่ผู้อพยพในห้วงกัก (Health Assistance to Migrants in Detention)

ไอโอเอ็มให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพในกลุ่มผู้อพยพที่ถูกกักตัวในห้วงกักของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในประเทศไทย โดยให้บริการตรวจสุขภาพและตรวจติดตามการรักษาเป็นระยะๆ อีกทั้งยังให้การสนับสนุนทางด้านโภชนาการ และแจกของใช้เพื่อสุขอนามัยส่วนบุคคล เพื่อการมีสุขภาพที่ดีของกลุ่มผู้อพยพที่อาศัยอยู่ในห้วงกัก

นอกจากนี้ ไอโอเอ็มายังได้ให้การช่วยเหลือทางด้านสุขภาพจิตและสังคม โดยการให้คำปรึกษาผ่านสามทั้งในระดับกลุ่มและระดับบุคคล มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เช่น การจัดงานกีฬา การสอนทำอาหาร การสอนภาษาอังกฤษ การสอนงานฝีมือ เช่น การสานตะกร้า และยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพจิตที่ดีในกลุ่มผู้อพยพที่อยู่ในห้วงกัก